

จีนเตรียมจัดงานแสดงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

“CIOSH” ตุลาคมนี้

ตงกวน, จีน-5 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

CIOSH คือเวทีการค้าสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ที่จัดมาอย่างยาวนานถึง 50 ปีแล้ว

มหกรรมระดับชาติ China International Occupational Safety & Health Goods Expo (CIOSH) เตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ Guangdong Modern Exhibition Center โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์จีน และจัดโดยสมาคม China Textile Commerce Association มหกรรมนี้จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 50 ปีของการจัดงาน และพร้อมก้าวไปอีกระดับอย่างมั่นคง

มหกรรม CIOSH จัดบนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร โดยจะมีบูธกว่า 2,000 บูธของผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 1,000 รายจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจีน สำหรับสินค้าที่จัดแสดงก็มีมากมาย ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ดวงตา ใบหน้า มือ และเท้า อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หน้ากากกันแก๊สและอุปกรณ์ป้องกันปอด อุปกรณ์ช่วยเหลือในน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอีกหลากหลายประเภท), ชุดป้องกันและยูนิฟอร์มสำหรับมืออาชีพ (ชุดกันไฟ กระแสไฟฟ้า น้ำ และน้ำมัน รวมถึงชุดใส่ในสภาพการทำงานที่อันตราย) และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานจราจร การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะและสูบน้ำมัน การใช้งานเครื่องจักร การก่อสร้าง การผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอื่นๆ) นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม เทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัย การบรรยายเทคนิคการป้องกันอันตรายให้กับคนงาน การแสดงผลผลิตภัณฑ์จากองค์กรสื่อ ตลอดจนการประเมินและรับรองจากสถาบันต่างๆ

สำหรับงานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน ทั้งตัวแทนจากกระทรวงต่างๆของรัฐ หน่วยงานดูแลแรงงาน กลุ่มผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจำหน่าย บริษัทนำเข้าและส่งออก รวมถึงผู้ค้าส่งและค้าปลีก ทั้งนี้ การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหลายแห่งและบริษัทเอกชนในหลายภาคส่วน ช่วยให้มหกรรมนี้สามารถพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

CIOSH คืองานที่ดีที่สุดหากคุณต้องการรุกสู่ตลาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของจีน

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://en.ciosh.com.cn/>

ติดต่อ

โทร. +86-10-68535315

อีเมล: ciosh@ciosh.com